



ทุกอย่างเสียงดังไปหมด คุณจะหาสันติสุขได้จากที่ไหน?

เสียงดังเหลือเกิน!

โดย ริชาร์ด เอ็ม. โรมนี
นักวิทยาศาสตร์
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

ลูกโอคครวญ ทุกอย่างเสียงดังไปหมด แทตต์กับจอห์น พี่ชายของเขาทะเลาะกันอีกแล้ว แม่จากห้องโถง ลูกก็ยังได้ยินเสียงพวกเขาตะโกนใส่กันผ่านประตูห้อง และลิซซี่พี่สาวของเขา ก็เปิดเพลงเสียงดังอีกแล้ว ติ่ง ติ่ง ติ่ง เขาได้ยินเสียงดังกระหึ่มจากเสียงโน้ตตัวต่ำ

ลูกพยายามขอให้พี่ชายเลิกเถียงกัน “ออกไปนะ” แทตต์บอกเขา จากนั้นลูกขอให้ลิซซี่เบาเสียงเพลงลงหน่อย แต่เธอกลับเปิดเพลงให้ดังขึ้นอีก

ลูกอยากออกไปข้างนอกที่เขาพอจะคิดอะไรออกได้บ้าง แต่ฝนกำลังตกอยู่ ยังมีที่เงียบๆ แห่งหนึ่งที่ลูกไปได้ เมื่อวานคุณพ่อคุณแม่ให้ห้องส่วนตัวกับเขา—ห้องที่เขาไม่ต้องใช้ร่วมกับแทตต์และจอห์น ห้องนั้นอยู่ชั้นใต้ดิน ห้องใหญ่พอสำหรับเตียงและ โต๊ะอย่างละตัว แต่ในห้องนี้ ลูกสามารถปิดประตูและปลิกตัวออกมาจากเสียงดังได้

ลูกลงบันไดไปที่ห้องใหม่ของเขา เขามองไปรอบๆ กล้องที่เขาหยิบลงมาก่อนหน้านี้ เขาเห็นภาพพระเยซูยื่นออกมานอกกล้อง ลูกได้รับภาพนั้นในวันที่เขาเริ่มบัพติศมา มองภาพนั้นแล้วรู้สึกสงบอยู่เสมอ

ลูกหยิบภาพนั้นออกมาจากกล้อง และตั้งไว้บนโต๊ะ จากนั้นเขาคุกเข่าสวดอ้อนวอน “พระบิดาบนสวรรค์” ลูกกล่าว “บางครั้งที่นี่ก็เสียงดังมากเกินไป ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์พบสันติสุขด้วย”

ลูกล้มตัวลงนอนบนเตียง เขาคิดถึงพระเยซู เขาเรียนรู้ในปฐมวัยว่าพระเยซูทรงใกล้ชิดกับเขาได้



เสมอ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำสันติสุขมาให้ได้ตลอดเวลา

ไม่นานคุณพ่อคุณแม่จะกลับมาจากที่ทำงาน พวกเขาจะพูดคุยกับแทตต์และจอห์น แล้วพวกเขาจะเลิกเถียงกัน อีกครู่เดียว พวกเขาจะพูดคุยกับลิซซี่ แล้วลิซซี่จะเบาเสียงเพลงลง อีกครู่เดียว คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปอีก

แต่ตอนนี้ ลูกนอนบนเตียง เขามองไปที่ภาพพระเยซู “ได้โปรด พระบิดาบนสวรรค์” ลูกกระซิบ “ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้สึกถึงสันติสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้”

ต่อมาเสียงเคาะที่ประตู “เข้าไปได้ไหมจ๊ะ?” คุณแม่ถาม “ลูกเป็นอย่างไรบ้าง?”

“แทตต์กับจอห์นทะเลาะกันอีกแล้วครับ” ลูกบอก “และลิซซี่ก็เปิดเพลงเสียงดังมาก”

“แม่รู้จ๊ะ น่าหนักใจใช่ไหม?” คุณแม่พูด “ตอนนี้พอกำลังคุยกับพี่ชายของคุณ และเขาจะคุยกับลิซซี่คืนนี้ แต่ก่อนอื่น แม่อยากรู้ว่าลูกเป็นอย่างไรบ้าง”

“ผมโอเคครับ ผมดีใจที่มี

ห้องนี้” ลูกตอบ

“แม่ก็เช่นกันจ๊ะ” คุณแม่พูด “แม่เห็นลูกวางภาพพระเยซูไว้บนโต๊ะ”

ลูกยิ้ม “ใช่ครับ และพระองค์จะทรงช่วยผมทำให้ห้องนี้เป็นสถานที่แห่งสันติสุข” ●

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

เขียนหรือวาดวิธีที่ทำให้ท่านรู้สึกสงบสุขในบ้านของท่าน